

Số: 380/CVLM-TTPHTX

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 8 năm 2021

V/v tuyên truyền về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để chi trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động

Kính gửi: Các Hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên.

Thực hiện Văn bản số 4577/UBND-TM2 ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để chi trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động.

Để kịp thời thông tin tuyên truyền, đến các hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để chi trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NĐ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt chính sách này sẽ kịp thời giúp các hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên trong thời kỳ khó khăn, do đại dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Do đó đề nghị các hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh nghiên cứu các nội dung chính sách hỗ trợ tại Mục 3 (chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động); mục 4 (chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương); mục 5 (Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc); mục 6 (chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động). Đặc biệt là mục 11 (Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất),... Nội dung chi tiết xem tại Nghị quyết số 68/NĐ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (được gửi kèm). Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc gì, đề nghị thông tin báo cáo về Liên minh HTX tỉnh để kịp thời tư vấn hỗ trợ.

Chi tiết liên hệ: Đồng chí Bùi Thị Hồng Nhung - Ban Tuyên truyền phát triển HTX; điện thoại: 0947.286.199.

Liên minh HTX tỉnh, đề nghị các hợp tác xã, Liên hiệp HTX, doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh, quan tâm, nghiên cứu thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở Lao động - Thương binh và xã hội (để biết);
- Các Đ/c Thường trực;
- Trang thông tin điện tử Liên minh;
- Lưu VP-LM, ban TTPHTX.

TM. THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
BAN
CHẤP HÀNH
Vũ Công Lực